

# review homedy công ty bất động sản mới nổi hàng đầu việt nam

in chào các bạn mình là linh và trong chương trình TCV review hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đến thăm văn phòng của homedy, một doanh nghiệp đang dẫn đầu định được chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam và người sẽ đóng vai trò làm tour guide cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là người đang đứng bên cạnh mình đây xin giới thiệu với các bạn đây là chị nhận chuyên viên nhân sự tổng hợp của homedy và chị có thể giới thiệu một chút cho về bản thân cũng như là về doanh nghiệp của mình cho các bạn ứng viên được biết không ạ? Xin chào các bạn mình tên là nhận, chuyên viên nhân sự tổng hợp của homedy.

Thì hôm đi được thành lập 5, 2, 0, 15 bởi anh CO Nguyễn Bá đức và city of Vũ Minh hiếu homedy là một cổng thông tin truyền thông liên quan lĩnh vực bất động sản. Hôm nay thì mình sẽ dẫn link và các bạn tham quan đến hôm đi nhé OK test ko đúng rồi chị à? Đầu tiên mình sẽ đưa các bạn đến khu vui chơi, có hôm đi nhé, đây là bản kia của bên mình, có thể chia đội để vui chơi sau giờ làm việc mệt mỏi, còn em thấy ở phía bên này thì là có một cái. Uầy trông nó rất kiểu phong cách, nó rất là cà phê. Mọi người có thể relax ở đây, hoặc là ra đây làm việc trong cái lúc mà cần riêng tư một chút đúng không ạ? Đúng rồi đúng rồi đấy ạ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có bàn bi lắc lên là bản vlog của mình. Có bao giờ tổ chức giải đấu các thứ cho mấy cái bộ môn này kia hôm nào mà có tổ chức event thì bên mình sẽ có chia đội và đội nào chiến thắng thì sẽ được một phần quà từ ban tổ chức. OK em không có chuyên môn về kế toán em đâu với lại em thấy hơi ngượng tay tiếp đến và chúng ta sẽ có. Apple là để các bạn có thể làm việc riêng tư một chút, ngoài ra có thể chia sẻ hay là nói chuyện với nhau trong những lúc mà các bạn thấy là cần có một không gian yên tĩnh và tiếp đến thì chúng ta sẽ có khu xích đu xích, đu xích đu có thể là cùng đưa nhau đu đưa đi một cảm giác rất là tiên cảnh ạ. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Ngoài ra thì sẽ có bàn nói chuyện và có cái ghế massage. Nằm ở đây và bấm những cái nút mà. Massage này thì có thể là thư giãn, cổ vai và gáy và có thể là rất là thoải mái, ít khi mà game đấy thì có mất phí không ạ? Không? Tối nay không mất phí đâu, bình thường mới là 10.000 một phút, nhưng mà hôm đi thì hoàn toàn free nhé. Các bạn nhé. Tiếp đến thì có cái bàn piano thì cho những bạn có kỹ năng về âm nhạc, có cả sếp đức nhà mình đánh đàn rất hay nhé, rất mong là em sẽ có

cơ hội được chiêm ngưỡng tài năng của sếp. Vâng cũng hi vọng là vậy ạ. Một tuần thì sẽ có một buổi hoặc là 2 tuổi gì đấy và sẽ sẽ đánh đàn để cả công ty cùng nghe rất là lãng mạn. Ko sao? Cho thấy là cái khu sinh hoạt chung này thì nó có tất cả những cái tiện nghi về về âm nhạc này, về relax rồi cái massage này rồi có cả xích đu này không gian nhìn rất là ringer. Ừ, bây giờ em thấy là nhân công ty đã rất là quan tâm đến việc chăm sóc đời sống tinh thần cho nhân viên. Thế thì không biết là các khu vực khác của công ty thì sẽ như thế nào ạ? Bây giờ mình sẽ mời các bạn đi lên những khu vực khác, có hôm đi nhá à? Đây là khu làm việc của homedy thì mình sẽ đưa các bạn đi đến từng phòng ban của homedy nhá o đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp ngay từ phía ban đầu của homedy là phòng marketing ở đây là phòng ban phụ trách toàn bộ những công tác marketing của homedy. Viết đến đây là khu vực làm việc của sếp và các ban lãnh đạo thì xếp ngồi đây để có thể bao quát được toàn bộ các hoạt động của công ty trong chương trình tiến bà cũng có thể hỗ trợ nhân viên luôn xong sướng rồi các bạn ấy cần đúng không ạ? Xin mời các bạn tiếp đến thì chúng ta sẽ thấy đây là khu vực với CO back office thì bên mình có bên phòng kế toán và nhân sự thì sẽ ngồi ở khu vực này và nhìn sang bên này chúng ta thì thấy rằng những cái giải mà. Dạ kiếm bên này là những bạn phòng thuộc phòng kinh doanh thì hộ kinh doanh thì hiện nay mình đang muốn bố trí công ăn mông thế này rất là cho các bạn có thể thoải mái làm việc, có thể không khí nó cũng được thoải mái hơn và ngoài ra thì sự trao đổi tương tác giữa các nhân viên với nhau và em thấy là ở khu vực phòng kinh doanh này thì đang có rất nhiều vị trí trống thì chắc là đây cũng sẽ là một trong những bộ phận mà trong thời gian tới mình sẽ cần bổ sung nhân sự rất là nhiều đúng không? Chính xác rồi. Các vị trí về kinh doanh thì bình thường liên tục, đúng rồi. Ôi trời, em thấy có một cái khu vực ở bên bên này mà em đang thấy rất là thích. Cái này thì có một cái view đúng rồi khá là đẹp đúng không em? Vâng, ừ thì đây thì các bạn có thể ngồi ăn trưa giải lao trong khi mà mình đến giờ buổi trưa đấy, ngoài ra thì mình có thể ngồi để check in thêm đúng phong cảnh bên ngoài, sống ở bên ngoài có một cái ví dụ như thế này thì không tội gì. Ờ tiếp đến thì chúng ta sẽ vào những cái phòng ban khác đều là phòng sale mình, tức là các dãy bàn mà ở đây cái dãy bàn nó có ngăn kính như thế này thì đều là khu vực làm việc của nhân viên kinh doanh. Bạn nào tiếp đến thì mình sẽ đưa các bạn đến một phòng ban nào. Còn đây là phòng content bé victor của bên mình cũng trực thuộc phòng marketing. Tuy nhiên thì các bạn sẽ được sắp xếp ngồi khu vực này khu vực và để các bạn có thể tự do sáng tạo những cái content phù hợp với khách hàng, tức là để tập trung suy nghĩ hơn thì sẽ được tách biệt ra một khu ngồi như thế này. Đúng rồi đấy ạ. Ngoài ra thì có một khu thực sự tách biệt hơn và rất là ấn tượng cho những cái bạn về lập trình thì mình sẽ đưa các

bạn đi đến phòng tập nhé. Ở KA, không gian làm việc của đội dev thì là sẽ được tách hẳn ra thành một cái không gian văn phòng riêng như thế này luôn đúng rồi bạn ạ, nên mình cần một không gian thực sự là yên tĩnh. Thế nhưng không biết là cái sự sắp xếp vị trí như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đến việc kết nối giữa nhân viên phòng vé và nhân viên ở các bộ phận khác không ạ? Không đâu, bởi vì là ngoài giờ làm việc thì bên mình 2 bên đều tập trung lại phía căng tin để ăn uống để trao đổi về công việc cũng như là chia sẻ thông tin ở bên ngoài. Ngoài ra thì trong những cuộc họp lớn thì tất cả các bạn ở bên này đều sang khoa học lớn của homedy để tập trung sang bên. Đây là cô sợ cái việc là các bạn sẽ không không gắn kết, tức là ngoài những cái giờ làm việc căng thẳng thì công ty cũng sẽ tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động để gắn kết nhân viên toàn công ty. Vì thế nên là các bạn đôi khi mà các bạn vào đây thì dù các bạn có bộ phận nào thì các bạn cũng yên tâm là mình sẽ không bị lạc lõng trong cái môi trường làm việc của hôm đi em nghe chị nói là có một cái nơi mà nhân viên trong công ty sẽ rất hay qua lại, đây là cái khu vực căng tin. Không biết là cái khu vực căng tin đây thì nó ở đâu ạ? Mời bạn theo mình nhé mình xin chào bạn tôi căng tin của bên mình nhé. Đây là khu vực căng tin của bên mình thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều đồ ăn, đồ ăn vặt cho đến ăn. Bữa chính là mì tôm, phở, bim, bim thì tất cả các sản phẩm bên mình đều được trợ giá so với thị trường là 50%, tức là đồ ăn ở trong canteen của hộp đi thì sẽ luôn rẻ hơn 50% so với đồ ăn mua ở bên ngoài. Đúng rồi và ngoài ra, chúng ta sẽ có lò vi sóng để quay thức ăn, chúng ta cần có tủ lạnh để chứa đựng thức ăn thì các bạn có thể mang cơm đi làm. Và đến buổi trưa thì các bạn có thể quay phóng và sau đó thì ngồi tại đây để ăn buổi trưa luôn như thế là cách bài trí ở trong cái khu vực căng tin này thì nó rất là giống một cái căn phòng bếp ở nhà đấy đúng là công ty, tức là hôm đi nên là cảm giác nó cũng rất là cú lừa nhà ấm cúng. Vậy không biết là cái việc thanh toán cho những cái sản phẩm mua ở đây thì là có ai quản lý cái việc đấy không ạ? À sẽ có một trị hành chính phụ trách việc thanh toán ở trên này thì chúng ta sẽ thấy là có những mức giá được ghi phạm uh dưới các sản phẩm và khi các bạn muốn mua một sản phẩm thì các bạn hãy nhét tiền vào đây à? Tức là các bạn sẽ tự nguyện là trên tinh thần tự nguyện chứ không phải là có người đứng đây để thanh toán đúng không? Chúng tôi, công ty thì. Ưu tiên cái ý thức tự giác nên là các bạn hãy tự bỏ tiền vào đây qua điều này, tức là trong giờ làm việc thì khi mà nhân viên cảm thấy là thiếu năng lượng, cần bổ sung năng lượng thì hoàn toàn có thể ra đây và chọn cái đồ ăn mình muốn đúng rồi. Tức là lãnh đạo công ty ăn tức là đang là thấm nhuần cái tư tưởng là có thực, mới vực được đạo rồi coi thường đến mức đạo và thực lại còn rẻ hơn 50% so với thị trường bên ngoài thì không tội gì mà mình không đi chứ còn đây là

tử thuốc tử, thuốc ở bên mình thì các bạn sẽ có trong này sẽ có. Các loại thuốc cơ bản đến các bệnh về như đau bụng, sốt, đau mắt thì các bạn có thể chữa trị ngay tại công ty và sơ cứu luôn cảm giác rất là gia đình công ty chăm chút cho từ bữa ăn đến việc đau ốm, mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm phòng họp của homedy nhé. Xin mời bạn đi câu nói này ơi là phòng họp và tổ chức những bữa liên hoan của bên mình và rất là rộng. Tha hồ để cho chúng ta có thể họp. Thế là với cái không gian này thì đa zi năng, tức là mình vừa có thể tận dụng để họp bàn công việc cũng như là tổ chức những cái sự kiện nội bộ, nhưng không gian bên này thì đem lại một cái cảm giác khác hẳn với cái không gian ở phía bên kia bàn này, chúng ta thấy cảm giác thoải mái, free đúng không? Em thấy nó giống như là một cái căn phòng ở nhà mình và mình có thể đọc sách này thư giãn ở đây. Ngoài ra, chúng ta có ảnh mà muốn lưu niệm tại home đi thì chúng ta có thể mang lên công ty và để cho những thiết ô hung bị ảnh kỷ niệm này. Đúng rồi, em thấy ở đây có rất là nhiều những cái ảnh và sinh hoạt của mọi người tập thể. Đây là những cái chương trình team building của mình, đúng không ạ? Cái người các bạn ạ. Tất cả những món đồ này đều là do chính tay xếp thứ tự mua và mang lại để trang trí cho công ty, tự tay xếp bài trí những cái khu vực này nữa. Tiếp đến thì mình sẽ đưa các bạn đi đến 2 phòng họp khác của homedy nhé. À đây là 2 phòng họp còn lại cũng không đi 2 dòng này thì có diện tích nhỏ hơn. Đúng rồi đích có vẻ là đúng là chỉ để học cho công việc đúng rồi ạ. K như vậy là vừa rồi thì em đã được tham quan một vòng văn phòng của homedy. Vậy thì bây giờ em với chị sẽ cùng ngồi xuống và em muốn hỏi chị một chút về những cái thông tin tuyển dụng của homedy trong thời gian sắp tới ạ. OKOKO thấy rất là cảm ơn chị nhận đã đưa em cũng như là các bạn ứng viên có cơ hội tham quan một vòng pha không gian làm việc của công ty. Vậy thì bây giờ em xin phép được đặt thêm một vài câu hỏi về văn hóa làm việc cũng như là. Yêu cầu tuyển dụng của bên mình trong thời gian tới đây, các bạn ứng viên có thêm nhiều thông tin, thế thì không biết là lịch làm việc cũng như là thời gian làm việc trong ngày của mình thì như thế nào ạ? Đầu tiên về lịch làm việc của bên mình thì sẽ là từ thứ 2 cho đến thứ 6 và chúng ta sẽ có thời gian nghỉ là thứ 7, chủ nhật. Ngoài ra, trong cái thời gian làm việc và hàng ngày phải là từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa tiếp đến chúng ta sẽ nghỉ trưa là từ 12 giờ trưa đến 1:00 chiều và ca làm việc buổi chiều sẽ bắt đầu từ một giữa cho đến 5 dưới. Cái giờ làm việc này thì nó cũng giống như những công ty khác làm cơ bản của mọi người trong giờ hành chính, thế thì không biết là công ty mình có cái văn hóa gì đặc biệt, ví dụ như là mọi người có bắt buộc là phải mặc đồng phục hay không, hay là có những cái lịch sinh hoạt định kỳ gì không ạ? Ừm văn hóa của homedy thì theo tiêu chí là chia sẻ, sáng tạo, hòa đồng và cùng phát triển có một cái đặc trưng mà chắc là các công ty khác cũng

đều có là về đồng phục thì thứ 2 hàng tuần để homedy sẽ có mặc đồng phục toàn công ty từ thứ 3 cho đến thứ 6 thì các bạn sẽ được thoải mái thể hiện phong cách của mình = những trang phục tự do, miễn sao mà phù hợp với văn hóa của công ty là được mà. Vậy thì những cái lick sinh hoạt như là kiểu họp mặt công ty hay là team building các thứ mình có những cái sự kiện đấy, tổ chức định kỳ khoảng mỗi tháng thì homedy sẽ có tổ chức sinh nhật cho các bạn trong tháng một lần và hôm đó thì homedy sẽ có tiệc ngọt, bánh trà và gọi là buffet hoa quả đó và ngoài ra thì vào nghỉ hè và sau tết thì homedy có những hoạt động về team building. Để gắn kết thêm các phòng ban và để cho công ty được các bạn nhân viên trong công ty thì được ra ngoài để tham quan những khu vực khác, những môi trường mà nó được giải trí trong thời gian làm việc mệt mỏi đó là công ty thật sự là rất quan tâm đến đời sống tinh thần cho nhân viên. Thế thì trong thời gian sắp tới thì không đi sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao nhất ở những cái vị trí nào và. Có những cái tiêu chí gì để đánh giá những cái vị trí đấy không ạ? Hiện tại thì homedy đang chuẩn bị một cái dự án mới về dead thì bên mình sẽ chuyển cho phòng ban này là nhiều nhất và bên mình sẽ tuyển khoảng từ 5 cho đến 7 bạn về lập trình viên Android. Ngoài ra thì bên mình cũng tuyển các vị trí về marketing, về chuyên viên kinh doanh tuyển liên tục, vì vậy là các bạn có ứng viên có thể tìm kiếm thông tin trên top cv hoặc là trên các trang mạng đăng tuyển. Về thông tin tuyển dụng thì các bạn có thể tìm được các thông tin của bên mình. Ngoài ra, đối với tiêu chí ứng viên thì thường thì các bạn có kinh nghiệm ở những cái vị trí tương đương và có cái đam mê về công việc. Với mình và mong muốn một cái môi trường làm việc là ổn định, mức lương bên mình vô cùng hấp dẫn, cạnh tranh và ngoài ra thì hôm đi cũng có đầy đủ các chế độ phụ cấp theo quy định của pháp luật và đặc biệt là cái làm thành viên của homedy thì các bạn còn cảm nhận được đây giống như là một cái gia đình thứ 2 ấy thực sự là rất ấm cúng. Vì vậy là khi mà vào đây rồi thì các bạn không muốn rời khỏi homs đi đâu. Công nhận là khi mà em hôm qua văn phòng thì em cũng cảm nhận được là cái không gian ở đây được thiết kế một cái không gian rất là mở. Để từ ban lãnh đạo cho đến nhân viên là có thể hòa đồng với nhau và với cái căng tin là có cái với cái sự chu cấp của công ty về cái cái đời sống đúng rồi, đời sống cho nhân viên thì em nghĩ chắc chắn là các bạn nhân viên ở đây cũng sẽ cảm thấy là ở công ty, cũng giống như là ở nhà, mọi người sẽ được thoải mái và được phát huy hết cái khả năng của mình. Thế thì với tư cách là một nhân viên có thể nói là cốt cán rồi hôm đi thì chị có cảm nhận gì về ban lãnh đạo cũng như là về môi trường làm việc ở đây? Thực sự thì ban lãnh đạo. Để em đi là anh đức và anh hiếu thực sự là rất có tâm và rất có tâm. Ngoài ra thì sếp rất là tâm lý tâm lý với nhân viên và cực kỳ hiền. Ừ, đối với văn hóa cũng không đi thì cũng giống như anh vừa chia sẻ

với linh đó thì. Là những cái ôm đi luôn dùng đặc nhân tâm làm tiêu chí để đối đãi với các nhân viên cũng như là văn hóa. Hôm đi thì duy trì cái văn hóa đấy. Ngoài ra thì. Ừ hôm đi thì thể hệ chiến binh khá là nhiều. Bởi vậy nên. Các bạn có một cái sức trẻ nhiệt huyết không so sánh các độ tuổi khác, thế nhưng mà cái sức trẻ, các bạn nhiệt huyết, các bạn nó sẽ cao hơn.

Và vì vậy thì các bạn có thể thỏa sức sáng tạo sức mà trải nghiệm những cái dự án lớn và thử sức mình với những cái dự án mà anh đức và anh hiếu sắp sắp tới thì thực sự là nhận cảm thấy homedy là gia đình thứ 2 của mình mình OK? Vậy thì một lời cuối cùng đi thì chỉ có thể nhìn vào camera và có một lời nhắn nhủ đến các bạn ứng viên nào trong thời gian tới muốn apply và không đi đâu à? Xin chào cờ. Các bạn, nếu các bạn muốn tìm một môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức lương cực kỳ cạnh tranh và hấp dẫn, ngoài ra thì. Được thử sức tại những thức ăn lớn thì đừng ngần ngại mà hãy nhanh tay ứng tuyển vào hôm đi nhé. OK, cảm ơn chị sau những cái chia sẻ vừa rồi thì em nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn ứng viên muốn ứng tuyển vào các vị trí trong hôm đi. Vậy thì các bạn ơi, đây cũng sẽ là kết thúc cho số tciev review tuần này. Và nếu như các bạn có đang quan tâm đến những công ty nào khác thì hãy để lại comment để chúng mình được biết và đừng quên subscribe kênh youtube của top cv để chờ những sản phẩm tiếp theo của chúng mình. Nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, xin chào.